

JC

Joint Commission

หมายถึง คณะกรรมาธิการร่วม ซึ่งจัดตั้งภายใต้บทบัญญัติของ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือความตกลงใดๆ ที่มีระดับเทียบเท่ากับความตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนที่ภาคี แต่งตั้ง และจะประชุมตามคำขอของภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการให้เป็นผลตาม ความตกลง พิจารณาวิธีการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศทั้งสอง พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับพัฒนาการของ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทั้งสอง ทั้งในส่วนที่เป็น ความสัมพันธ์ทวิภาคีและในส่วนที่เป็นความสัมพันธ์พหุภาคี

นอกจากนั้น คณะกรรมาธิการร่วมจะจัดทำข้อเสนอแนะไปยัง รัฐบาลของแต่ละฝ่ายในกรณีที่น่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ความตกลงได้ดียิ่งขึ้น และในกรณีที่น่าจะหามาตรการในการร่วม มือในทางเศรษฐกิจได้เต็มที่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการ ร่วมเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ไปแล้ว รวม 32 ประเทศ

JETRO

Japan Export Trade Organization

หมายถึง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น เป็นองค์การที่ไม่หวังผลกำไรของรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักงาน JETRO กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น พร้อมทั้งผลักดันการนำเข้าสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและเผยแพร่บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย

JICA

Japan International Cooperation Agency

หมายถึง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในด้านต่างๆ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาบุคลากร

Joint venture

หมายถึง การค้าร่วม การร่วมลงทุนระหว่างผู้ลงทุนในตลาดต่างประเทศกับผู้ลงทุนในตลาดท้องถิ่น เพื่อร่วมลงทุนโดยการเป็นเจ้าของกิจการค้าร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป



Jones Act

หมายถึง พระราชบัญญัติของสหรัฐฯ ที่จำกัดการขนส่งของเรือต่างชาติในการขนส่งสินค้าหรือคนระหว่างท่าเรือสหรัฐฯ ไปยังสถานที่อื่น การจำกัดการอนุญาตให้เรือสามารถทำการขนส่งในสมาชิกอื่น (cabotage) ถือว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นอุปสรรคทางการค้าด้านการบริการ

JTC

Joint Trade Committee

หมายถึง คณะกรรมการร่วมทางการค้า จัดตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของความตกลงทางการค้าหรือความตกลงใดๆ ที่มีระดับเทียบเท่าความตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนที่ภาคีแต่งตั้งและจะประชุมตามคำขอของภาคีผู้ทำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด การประชุมจะจัดให้มีขึ้นโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีหน้าที่ทบทวนและพิจารณาการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของความตกลงทางการค้า และเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงฯ พร้อมทั้งเสนอมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขยายและเพิ่มประเภทของการค้าระหว่างประเทศคู่สัญญา และทำหน้าที่ในการปรึกษาหารือปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ซึ่งได้กระทำภายใต้ขอบข่ายของความตกลงนี้ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการใช้บทบัญญัติเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องการระงับข้อพิพาท โดยไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้ากับประเทศต่างๆ ไปแล้วรวม 21 ประเทศ

JTEPA

Japan -Thailand Economic Partnership Agreement

หมายถึง ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมกันประกาศเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในการประชุม ASEAN-Japan Commemorative Summit ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2546 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีการเจรจาอย่างเป็นทางการรวม 9 รอบ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ประกาศการบรรลุความตกลงในหลักการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 หลังจากนั้นได้เจรจาตกลงในประเด็นรายละเอียดเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ครอบคลุมความตกลงการค้าสินค้า บริการ การลงทุน รวมถึงความร่วมมือ เช่น ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การบริการ การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและบริการ ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของกันและกัน ส่งเสริมให้มีการค้าไร้กระดาษ อำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา เสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันที่ยุติธรรมและเสรี จัดตั้งกรอบความร่วมมือสองฝ่าย และส่งเสริมความโปร่งใส

JWG

Joint Working Group on Trade

หมายถึง คณะทำงานร่วมทางการค้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างรัฐบาลของประเทศคู่สัญญาด้วยการลงนามในบันทึกการหารือ (Note Verbale) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือกันในระดับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายตามความจำเป็น และจะเป็นวิธีหนึ่งในการลดหรือขจัดความขัดแย้งในความคิดเห็นด้านการค้าที่แตกต่างกัน ยิ่งกว่านั้นยังเป็นจุดประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ดังกล่าวจะเป็นกลไกเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับทวิภาคี